

SHB ký kết hợp tác với Tổng Công ty Thép Việt Nam

11:05 24/09/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Hợp tác giữa SHB và VNSTEEL đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hai bên, đồng hành cùng phát triển, chung tay đóng góp xây dựng kinh tế Việt Nam.

Ngày 23/09/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL) đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, đánh dấu sự liên kết bền chặt của hai tổ chức hàng đầu tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận ký kết, giai đoạn 2024 - 2029, SHB và VNSteel cam kết hợp tác lâu dài và cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực hoạt động, phát huy tối đa thế mạnh, thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng hoạt động kinh doanh, từ đó nâng cao hiệu quả và lợi thế cạnh tranh trên thị trường.



Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đánh dấu bước tiến quan trọng, thắt chặt hơn mối quan hệ sâu rộng giữa SHB và VNSTEEL.

SHB sẽ cung cấp dịch vụ, giải pháp tài chính với nền tảng công nghệ hiện đại, cùng các chính sách ưu đãi theo quy định theo từng thời kỳ và không giới hạn tới VNSTEEL. Đồng thời, Ngân hàng sẽ tài trợ vốn cho VNSTEEL và các đơn vị thành viên, công ty liên kết; cung cấp các giải pháp thanh toán,

quản lý dòng tiền, thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại; các sản phẩm dịch vụ ngân hàng ưu đãi cho CBNV của VNSTEEL.

VNSTEEL sẽ ưu tiên sử dụng các sản phẩm, giải pháp tài chính do SHB cung cấp với chất lượng bảo đảm và chi phí cạnh tranh. Đồng thời, Tổng công ty cùng các đơn vị thành viên, CBNV sẽ sử dụng dịch vụ khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân của SHB.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Ngô Thu Hà, Tổng Giám đốc SHB khẳng định: “Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa SHB và VNSTEEL là dấu mốc quan trọng, mở ra một chương mới cho mối quan hệ giữa hai đơn vị. SHB sẽ cung cấp những giải pháp tài chính ngân hàng toàn diện, chuyên nghiệp, hiện đại phù hợp với nhu cầu và đặc thù kinh doanh của VNSTEEL, cũng như tăng cường phối hợp với Tổng Công ty và các đơn vị thành viên để thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa hai bên”.



Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà khẳng định SHB sẽ cung cấp những giải pháp tài chính ngân hàng toàn diện, chuyên nghiệp, hiện đại phù hợp với VNSTEEL.

Với 571 điểm giao dịch trong và ngoài nước, nguồn lực tài chính vững mạnh, SHB không ngừng đổi mới, đầu tư hạ tầng hiện đại, ứng dụng công nghệ hàng đầu AI, Big Data... cung cấp các giải pháp phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Ông Nghiêm Xuân Đa, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc VNSTEEL cho biết: “Sự hình thành và phát triển của VNSTEEL gắn liền với lịch sử phát triển của đất nước, VNSTEEL đặt mục tiêu tiếp tục củng

cổ và duy trì vị thế là một trong những nhà sản xuất thép lớn, phát triển hài hoà với môi trường, cộng đồng xung quanh và có tiếng vang tại thị trường thế giới.

Để thực hiện hoá mục tiêu này, VNSTEEL xây dựng chiến lược phát triển bền vững tới năm 2050, trong đó chia ra các giai đoạn ngắn, trung và dài hạn. Giai đoạn 2024 - 2050, VNSTEEL tập trung vào nâng cấp hệ thống thiết bị, máy móc công nghệ hiện đại hướng tới sản xuất xanh và phát triển bền vững. VNSTEEL tin tưởng vào các sản phẩm dịch vụ, giải pháp tiên tiến hiện đại của SHB và với việc ký kết hợp tác, VNSTEEL mong muốn SHB sẽ là đối tác tin cậy, cung cấp những giải pháp tài chính thiết thực để hỗ trợ tối đa VNSTEEL trong giai đoạn này”.

Sự kiện ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp và ngân hàng hàng đầu Việt Nam sẽ tiếp tục thắt chặt hơn mối quan hệ sâu rộng giữa hai bên, thúc đẩy cùng nhau chinh phục các mục tiêu kinh doanh, đồng hành cùng phát triển, chung tay đóng góp cho sự vững mạnh của kinh tế đất nước.

Giai đoạn 2024-2028, SHB đang triển khai chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện dựa trên 4 trụ cột: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số và kiên định theo 6 giá trị văn hóa cốt lõi “Tâm - Tin - Tín - Tri - Trí - Tâm”.

SHB đặt mục tiêu chiến lược trở thành ngân hàng nhóm 1 về hiệu quả; ngân hàng số được yêu thích nhất; ngân hàng bán lẻ tốt nhất đồng thời là ngân hàng nhóm đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ tới khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/shb-ky-ket-hop-tac-voi-tong-cong-ty-thep-viet-nam>